

KẾ HOẠCH SINH HOẠT KHOA HỌC

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, đem lại kết quả tốt nhất cho họ;

Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Tây xây dựng kế hoạch sinh hoạt khoa học thường kỳ như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

Nâng cao trình độ cho CBCCVV về mọi mặt (trình độ chuyên môn, kỹ năng trình bày, sưu tầm tài liệu).

Làm cho các bác sỹ, dược sỹ thấy được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, báo cáo khoa học, tạo sự đam mê trong công việc.

II. Nội dung thực hiện:

ST T	Nội dung sinh hoạt	Đối tượng thụ hưởng	Người thực hiện	Thời gian thực hiện
1	Hướng dẫn viết đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm	BS, DS, ĐD, HS	BS Nguyễn Hiếu Nghĩa	Tháng 1/2018
2	Tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh nhi	BS, DS, ĐD, HS	BS Huỳnh Thị Như Thủy	Tháng 2/2018
3	Giá trị của siêu âm bụng trong bệnh lý nội khoa	BS, DS, ĐD, HS	BS Trần Thị Đẹp	Tháng 3/2018
4	Tiếp cận chẩn đoán bệnh viêm mũi xoang	BS, DS, ĐD, HS	BS Ngô Thị Cẩm Tú	Tháng 4/2018
5	Giá trị của các bảng kiểm trong chăm sóc người bệnh	BS, ĐD, HS	CN Trần Văn Kiệt	Tháng 5/2018
6	Giá trị của tầm soát trước và sau sinh	BS, HS	BS Nguyễn Ngọc Dung	Tháng 6/2018
7	Cập nhật lại điều trị gãy	BS, DS, ĐD, HS	BS Nguyễn Văn	Tháng

	xương: nguyên tắc, thời gian cố định..	HS	Trưởng	7/2018
8	Lưu ý khi sử dụng kháng sinh: tương tác, dược động học và dược lực học	BS, DS, ĐD, HS	DSCK1 Nguyễn Thị Tiếng	Tháng 8/2018
9	Báo cáo nghiệm thu các đề tài	BS, DS, ĐD, HS	Toàn hội đồng	Tháng 9/2018
10	Tiếp cận hen trẻ em	BS, DS, ĐD, HS	BS Huỳnh Thị Như Thủy	Tháng 10/2018
11	Tổng kết những vấn đề cần rút kinh nghiệm và thực hiện sau 10 tháng bình bệnh án và phiếu chăm sóc	BS, DS, ĐD, HS	BS Ngô Văn Năm	Tháng 11/2018
12	Báo cáo lại các đề tài mà có thể áp dụng tại bệnh viện	BS, DS, ĐD, HS	Các bác sỹ tham dự hội nghị khoa học ở tuyến trên	Tháng 12/2018

Ngoài ra trong tháng nếu có những vấn đề mang tính thời sự sẽ bổ sung vào sinh hoạt; Các vấn đề mới phát sinh sẽ bổ sung vào kế hoạch.

III. Biện pháp thực hiện:

Các bác sỹ được phân công chuẩn bị tài liệu, hình ảnh và bệnh án minh họa. Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước mà có liên quan với chủ đề trên để báo cáo.

Mời chuyên gia tuyến trên về báo cáo các vấn đề có liên quan với hoạt động bệnh viện.

Kinh phí thực hiện sử dụng theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Phòng TCCB chịu trách nhiệm máy chiếu...

Trên đây là kế hoạch thực hiện sinh hoạt khoa học thường kỳ năm 2018. Trong quá trình thực hiện sẽ bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế./.

Nơi gửi:

- Các khoa, phòng;
- Lưu VT, KHTH.



NGUYỄN HIỆU NGHĨA